

ข่าวประชาสัมพันธ์

วาลา หัวหิน - นู แชนเปเตอร์ โฮเทล บูทีค บีชีรีสอร์ท หู ระดับ 5 ดาว

จุดหมายปลายทางแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว

ล่าสุดเปิดโซน VALA VILLAS สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

หลังจากเปิดให้บริการ Soft Opening และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี วาลา หัวหิน - นู แชนเปเตอร์ โฮเทล (VALA Hua Hin – Nu Chapter Hotels) บูทีค บีชีรีสอร์ท หู ระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นสมาชิก Small Luxury Hotels of the World (SLH) ด้วยความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นหรูหรา ทันสมัย ล่าสุดเปิดโซน “VALA VILLAS” พูลวิลล่า จำนวน 13 หลัง ที่ให้ความสำคัญเรื่องพื้นที่ในการออกแบบ เน้นความหรูหรา โรแมนติก ความเป็นส่วนตัวสูง พร้อมบัตเลอร์ เซอร์วิส ตอบโจทย์ผู้มาพักที่ต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ในบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

วาลา หัวหิน - นู แชนเปเตอร์ โฮเทล ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยแนวคิด “Nature's Touch with a Modern Design” ที่ผสมผสานงานสถาปัตยกรรมทันสมัยกับบรรยากาศธรรมชาติแวดล้อมได้อย่างลงตัว พร้อมด้วยมาตรฐานการบริการระดับ 5 ดาว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการพักผ่อนอย่างเต็มเปี่ยม บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ติดชายหาดทะเลหัวหิน-ชะอำ โอบล้อมด้วยแมกไม้อันร่มรื่น ให้ความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายตั้งแต่จุดแรกที่เดินทางมาถึง

ความหมายของ VALA หมายถึงพลังของธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดเด่นของบูทีค บีชีรีสอร์ท สุดหรูแห่งนี้ ที่มีพื้นที่กว้างขวาง และมีความเป็นส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศที่สงบ ร่มรื่น อุดมด้วยแมกไม้ใหญ่นานาชนิด ติดชายหาดทอดยาวถึง

260 เมตร ชมวิวดูทะเลอย่างเต็มตาในมุมกว้างสุดสายตา ซึ่งแทบจะหาทำเลที่สวยงามแบบนี้ไม่ได้แล้วในพื้นที่ หัวหิน – ชะอำ ทำให้ วาลา หัวหิน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้ชีวิตให้ช้าลงในวันหยุด เพื่อพักผ่อนเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองอย่างเต็มที่ และกลับไปอย่างมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

การออกแบบพื้นที่โครงการ (landscape design) ยังคงรักษาด้านไม้เดิมเอาไว้ทั้งหมด บางต้นมีอายุรวม 100 ปี และมีหลายชนิดที่เป็นพันธุ์ไม้หายาก ทั้งไม้ยืนต้นและไม่ประดับ อาทิ ต้นเสมา ต้นลีลาวดี และต้นสน ฉะนั้น การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมจึงไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแต่อาคารสถานที่อย่างเดียว หากแต่ยังให้ความสำคัญกับการเลือกพันธุ์ไม้ในแต่ละโซน เพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่างของภูมิทัศน์

วาลา หัวหิน ให้บริการห้องพักทั้งหมด 97 ห้อง เป็นโซน VALA VILLAS สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จำนวน 13 หลัง ได้รับการออกแบบในสไตล์ Modern Glamping ตั้งตระหง่านในโซนสวนสวย โซนวิวทะเล และพิเศษสุดโซนบีชีฟรอนต์ ซึ่งมีเพียง 6 หลังเท่านั้น ตั้งอยู่ด้านหน้าสุดของชายหาด ที่สามารถชมวิวดูทะเลได้จากภายในห้องพัก เสมือนหนึ่งอยู่บนเกาะส่วนตัว โดยด้านนอกยังมีพื้นที่เฉพาะที่สระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ 2.8 X 8 เมตร พร้อมด้วยระเบียงกว้าง และพื้นที่สวน ที่สามารถจัดกิจกรรมเอาต์ดอร์ เช่น บาร์บีคิวดินเนอร์ ไพรเวท ปาร์ตี้ พร้อมบริการจากบัตเลอร์ เซอร์วิส ที่สั่งได้ตั้งใจ ตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก

ในขณะที่ห้องพักบนอาคาร 3 ชั้น จำนวน 84 ห้อง ซึ่งมีระเบียงกว้างและเห็นวิวทะเลทุกห้อง และพิเศษกับห้อง Sky Beachfront ตั้งอยู่ชั้น 3 เป็นกระจกใสบานใหญ่ตั้งแต่เพดานจรดพื้นสามารถชมวิวดูทะเลได้อย่างเต็มตา

ยังมีห้อง Family Room ห้องพักขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ให้คุณหนูๆ ได้เล่นสนุกสนาน โดยภายในห้องพักจะมี เตียงนอน 2 ชั้น และยังมีใกล้สระว่ายน้ำเด็ก เพื่อให้ทุกช่วงเวลาแห่งความสุขนี้เป็นของทุกคนในครอบครัว ส่วนห้อง Mini Suite Beachfront เป็นห้องพักขนาดใหญ่ที่มีระเบียงกว้างและเป็นส่วนตัว พร้อม Bathtub และ Sun Lounge ที่ให้นอนอาบแดด พักผ่อนได้อย่างเต็มที่

สระว่ายน้ำหลักเป็นอีกสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น โดยเป็นสระหินอ่อนขนาดโอลิมปิกความยาวมากกว่า 55 เมตร และยังมีบาริโนสระน้ำ ที่เปิดให้บริการ

ที่นี่ ลูกค้ำจะได้ลิ้มลองค็อกเทลแปลกใหม่ซึ่ง วาลา หัวหิน ได้ร่วมกับ Vesper ซึ่งเป็นบาร์ที่มีชื่อเสียงและติดอันดับที่ 11 ใน 50 บาร์ที่ดีที่สุดในเอเชีย นวัตกรรมค็อกเทลในท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นค็อกเทล เช่น ใช้น้ำตาลโตนดแทนไซรัป (syrup) โดยมี 8 เมนูค็อกเทลซิกเนเจอร์ และอีก 12 เมนูทวิสตีค็อกเทล

นอกจากนี้ วาลา หัวหิน ยังให้ความสำคัญกับอาหารเป็นอย่างยิ่ง โดยจะมีอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทานที่ WOODS Kitchen & Bar โดยอาหารกลางวันจะให้บริการทั้งอาหารไทยและนานาชาติ ส่วนมื้อค่ำจะเน้นมีบรรยากาศเสิร์ฟทาปาส เมนูซีฟู้ด และกริลล์ที่หอมชวนรับประทาน ซึ่งได้คัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นผสมผสานกับเครื่องปรุงชั้นดี เพื่อรังสรรค์เมนูทั้งหมดได้อย่างลงตัว

สำหรับการจัดปาร์ตี้สังสรรค์จะเน้นพื้นที่กลางแจ้ง เช่น The Courtyard ที่มีทัศนียภาพโดดเด่นริมรีนริ้ววิเวเล โอบล้อมด้วยไม้พุ่ม และกำแพงคดเคี้ยวแปลกตา Upper Deck ให้ลูกค้ำชิลล์บนตาดฟ้าชมวิว่าวไทยอันงดงามสุดสายตา หรือ บริเวณริมชายหาด ซึ่งแต่ละจุดรองรับได้ประมาณ 50-100 คน

เติมเต็มความสุขด้วยกิจกรรมที่มีให้เลือกหลากหลาย เช่น การปั่นจักรยานในสวน การนั่งสมาธิตอนเช้า โยคะ ริมชายหาด นวดแผนไทย สอนชกมวย เวิร์คชอปทำอาหารและค็อกเทล กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก หรือเรียนรู้ฟาร์ม ออร์แกนิก อีกทั้งยังได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และอาหารเด่นของท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวออกไปสัมผัสเสน่ห์ของหัวหิน-ชะอำ ได้อีกด้วย

ขณะเดียวกัน หนู แชนเตอร์ โฮเทล มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่ย่อยสลายง่าย ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง (food waste) การทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รวมไปถึงการใช้วัตถุดิบในประเทศและผักผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่มุ่งหวังให้แขกที่มาพักได้สัมผัสประสบการณ์ พร้อมทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่โรงแรมสร้างสรรค์ขึ้น

โทร. 0-2651-9080 และ 032-706-777 Line : @valahuahin และ Facebook.com/valahuahinTH

#วาลาหัวหิน #หัวหิน #บูทีคโฮเทล

#valahuahin #huahin #SmallLuxuryHotelsoftheWorld #smallluxuryhotels
